
 

 

 

 

 

  

 

 วันสุดท้ายของการรับสมัครคัดเลือกผู้แทนขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปคัดเลือกกันเอง 4 คน 
 
 
     

 
ด้วยกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ  

    คัดเลือกกันเองของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะครบวาระการ  
    ดํารงตําแหน่งในวันที่ 16 กันยายน 2554  ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่  

    5/2554  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 มีมติให้สํานักงานคณะกรรมการ 

    
 

อุดมศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.อ. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

  

  

  คัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันละ 1 คน เพื่อไป 

  คัดเลือกกันเองให้ได้จํานวน 4 คน เป็นกรรมการ ก.พ.อ. นั้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

  
 
ได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ดังนี้  
 1.  คุณสมบตัิของผู้สมัครคัดเลือกและผู้มีสิทธิออกเสียงคัดเลือก  
     คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกและผู้มีสิทธิออกเสียงคัดเลือก  

คือ ข้าราชการ  

 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
 2.  วันและเวลาสถานที่รับสมัคร  
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 สิงหาคม 2554  ตั้งแต่เวลา   
08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  
 3. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก  
     คัดเลือกวันที่ 29 สิงหาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สํานักงานอธิการบดี  
 4.  เกณฑ์การตัดสิน  
     ให้ ผู้ได้คะแนนคัดเลือกสูงสุดเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อไปคัดเลือกกันเองให้ได้จํานวน 4 คน เป็นกรรมการ ก.พ.อ. ต่อไป 
 

 
   

 

 

ปีที ่40 ฉบับที ่60 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

สื่อสารสัมพันธ์  สร้างสรรค์ความคิด  เกาะติดสถานการณ์ 
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สาระสําคัญการนําเสนองานวิจัยในเวทีนานาชาติ (ต่อจากหน้า 3) 
 

 3.  จัดลําดับของเนื้อหากับเวลาที่เจ้าภาพจัดให้ต้อง

พอเหมาะ  ผมเตรียมกรอบการนําเสนอไปทั้งหมด 15 กรอบ  

ท่านอาจารย์ตัดเหลือ 10 กรอบ  เพื่อให้สอดคล้องกับเวลา 

และหากว่ามีเวลาเหลือเราสามารถนํากรอบที่ต้องการ

นําเสนอใส่เข้าไปได้อีก  เป็นกรอบสํารองจากกรอบที่นําเสนอ

จริง 

 4. หัวใจสําคัญที่สุด คือ การนําเสนอ Power Point 

หากเป็นไปได้ควรนําเสนอด้วยรูปภาพ  เพราะรูปภาพเป็น

ภาษาสากล เป็นภาษาตาที่ทุกคนสามารถนําไปทําความเข้าใจ

เป็นภาษาของตนเองได้  เนื้อหาแต่ละตอนควรดึงภาพมา

ประกอบคําบรรยาย อีกทั้งยังดึงความสนใจจากตัวเราไปสู่

ภาพ ลดความประหม่าได้ดี  และใต้ภาพแต่ละภาพจะกําหนด

ด้วยภาษาสัน้ ๆ  กะทัดรัดเพื่อให้ผูฟ้ังรับรู้อีกคร้ังหนึ่ง   

 5.  ในแต่ละกรอบที่นําเสนอ ต้องพยายามใส่เนื้อหา

ที่คาดว่าจะเป็นคําถามของผู้ฟังและแต่ละคําถามต้องมี

คําตอบไปในตัว 

 6.  กรอบสุดท้ายของงานวิจัยต้องสรุปออกมาให้

เป็นประเด็นเดียวว่าผลของงานคืออะไร  ในงานที่ผมนําเสนอ 

คือ “หากจะพัฒนานักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นของไทยสู่ชัยชนะ

ได้เหนือนานาชาต ิต้องพัฒนาระเบียบวินัย”  และจบด้วยภาพ

ของธงชัย  ใจดี เป็นนักกอล์ฟไทยที่ต่างชาติรู้จักทั้งในเร่ือง

ฝีมือการเล่น และความมีระเบียบวินัยในตัวเอง  ผมชี้ไปที่ภาพ

ของธงชัย  ใจดี และอธิบายให้ทราบว่า ยุทธศาสตร์ที่นําเสนอ

ในวันนี้ ต้องพัฒนานักกีฬาของไทยให้เหมือนกับธงชัย ใจด ี 

ซึ่งเป็นตัวแบบที่นักกอล์ฟทุกคนอยากเป็น ดังนั้นยุทธศาสตร์ 

เป็นภาพจําลอง  ภาพของธงชัย ใจดี เข้าไปในงานเพื่อ

ถ่ายทอดไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้องและร่วมกันพัฒนา  ภายใต้

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวบนรากฐานของ “ความมีระเบียบวินัยใน

ตนเอง” 

    การเดินทางครั้งนี้เป็น 

   ประสบการณ์ที่สร้างความม่ันใจ 

   ให้กับผู้วิจัย  กระบวนการเหล่านี้ 

   หากพวกเราได้เตรียมความ 

   พร้อมแต่เนิ่น ๆ  ก็น่าจะเป็น 

   ประโยชน์ต่อตัวเรา และนํา 

   ผลงานมาสู่มหาวิทยาลัยที่ 

   ต้ อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า ใ น ร ะ ดั บ

นานาชาต ิตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว ้

มหาวิทยาลัยฯ ร่วม 3 หน่วยงานหลัก การเมือง

ภาคจัดพลเมือง : การจัดทําข้อมูลพัฒนาพื้นที่   

       วันน้ี (25 ส.ค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ร่ วมกับศูน ย์พัฒนาการ เ มืองภาคพลเ มือง  สถาบัน

พระปกเกล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักวิจัยและพัฒนา 

สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า 

และสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร

ทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จ.สงขลา)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การเมืองภาคพลเมือง : การจัดทําข้อมูลพัฒนา

พ้ืนที่”  “ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช” ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็น

ต้นไป         ณ ห้องประชุมอินทนิลรุจิเรข ชั้น 3  อาคาร

เคียงคีรี  

       ผศ.สุจารี แก้วคง ผู้ประสานงานฯ  เปิดเผยถึงการจัด

ประชุมในครั้งน้ีก็เพื่อเป็นการปรับความเข้าใจ โดยหันมาใช้

การเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนร่วมกัน  

เป็นการพัฒนาชาติบนพ้ืนฐานของการเปิดใจกว้าง  ทํา

ความเข้าใจกันมากข้ึนนําไปสู่การเสริมสร้างความรู้รัก

สามัคคีในสังคม และช่วยเยียวยาสังคมไทย   โดยกระตุ้นให้

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักในความสําคัญ

ของสิทธิ หน้าท่ี ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยได้

อย่างแท้จริง เป็นการส่งเสริมการมี ส่วนร่วม เพ่ิมความรู้ 

ทักษะของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ 

 

 

 

 

 

พัฒนาพ้ืนที่ สร้างพ้ืนฐานความเข้าใจในกระบวนการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

การมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี  และสุดท้ายก็เพ่ือนําผลจาก

การจัดกิจกรรมเป็นข้อมูลหลักในการจัดเวทีสาธารณะ  

เป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน

ต่อไป 
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เชิญเข้าชม “มหาชัยสารออนไลน์” หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.nstru.ac.th  เต็มหน้าสี่สี ได้แล้ววันนี้ 

 2.  ภาษาท่ีใช้ในการนําเสนอต้องกะทัดรัด ชัดเจน โดยเฉพาะผมถูกอาจารย์เกลาเสียจนพอฟังรู้เร่ือง ท้ังต้องท่อง 

ออกเสียง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องเน้น ต้องเข้าใจความหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้าย ต่อหน้า 2 

 1.  ช่ือเร่ือง ต้องเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของนานาชาต ิหากเป็นเร่ืองราวในวงการกีฬา ความสนใจไม่ใช่อยู่ที่ใคร

ชนะเลิศ  ใครเป็นที่หนึ่งในโลก แต่ปัจจุบันสาระสําคัญอยู่ท่ีว่ากีฬาจะทําให้โลกสันติภาพอย่างไร  ทําอย่างไรให้ผู้นําใน

สถาบันการศึกษาเป็นนักกีฬาด้วยจิตวิญญาณ  หรือยุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬาอย่างยั่งยืน  เหล่านี้เป็นต้น  หากเสนอไปสู่

ประเทศเจ้าภาพคงได้รับการตอบรับในลําดับต้น ๆ  ของงานที่เสนอไปจากทุก ๆ ชาต ิ

 จากเหตุการณ์ที่ได้รับประสบการณ์ตรงและจากสิ่งที่อาจาย์ที่ปรึกษาถ่ายทอด แนะนํา ทําให้ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์

ต่อบุคลากรของเราที่จะได้เตรียมการและเตรียมตัว  โดยเฉพาะนักวิจัยมือใหม่ที่ไม่เคยนําเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ  จะได้

นําสาระเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของท่าน ซึ่งเป็นข้อแนะนํา ปรับปรุง แก้ไขจากท่านอาจารย์ในช่วงที่อยู่ประเทศ

มองโกเลีย  สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ ต่องานวิจัยของพวกเราได้ไม่มากก็น้อย  ซึ่งสรุปได้ดังนี้ คือ  

 การไปครั้งนี้ ท่านได้เดินทางไปด้วย โดยใช้ทุนของตนเอง เหตุผลคือท่านเป็นห่วงพวกผมที่ไม่มีประสบการณ์  อย่าง

น้อยก็เป็นกําลังใจ แต่พอไปถึงจริง ๆ ท่านทุ่มเทเวลาและปรับแก้ Power Point ที่เราจัดเตรียมไปหมดเกือบทุกตัวอักษร 

โดยเฉพาะวิธีการนําเสนอต้องติวเข้มตัวต่อตัว กว่าจะสมบูรณ์แก้กันหลายคร้ังจนท่านพอใจ  โดยเฉพาะภาษาสากลที่นําเสนอ

ต้องอ่านให้ท่านฟัง จนพอจะฟังรู้เรื่อง ท่านถึงจะปล่อยให้กลับไปห้องพัก 

      ในฐานะทีเ่ป็นสมาชิกของสมาคมได้เสนอผลงานวิจัยไปยังประเทศ 

     มองโกเลียและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมเพื่อนําเสนอผลงาน ซึ่งผมได ้

     นําเสนอในเร่ือง “ยุทธศาสตร์การพัฒนานักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นสู่ความเป็น 

     เลิศ (THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE AMATEUR GOLFER’S  FOR  

     EXCELENCE)  เป็นงานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนานักกีฬากอล์ฟสู่เหรียญทองใน 

     ระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระดับปริญญาเอกหลักสูตร 

     การบริหารจัดการการกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และผมได ้

     อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลแนะนําจนสามารถนําเสนอในเวทีดังกลา่ว  คงต้อง 

     ขอขอบคุณ ทา่นรองศาสตาจารย์ ดร. รัชนี ขวัญบุญจัน  ท่านเป็นอาจารย์ใน 

     สังกัดของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     จันทรเกษมขอความอนุเคราะห์มาดูแลและสอนในหลักสูตร ผมโชคดีมากที่

ได้รับความกรุณาจากท่านรับเป็นที่ปรึกษา และท่ีสําคัญท่านเป็นนักวิจัย ที่มีงานวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยอมรับ

และมอบหมายให้ท่านดําเนินการโดยเฉพาะในหน่วยงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ท่านเป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน

ยุทธศาสตร์ในแต่ละชนิดกีฬาของหลายสมาคม 

 

 ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศมองโกเลีย  เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการด้านการ

บริหารจัดการการกีฬา  ซึ่งจัดโดยรัฐบาลมองโกเลียร่วมกับสมาคมบริหารจัดการการกีฬาแห่งเอเชีย (ASIAN  ASSOCIATION 

FOR SPORT MANAGEMENT)  จัดเวทีวิจัยในระดับนานาชาติขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นํางานวิจัยทางด้านการกีฬา การ

บริหารจัดการกีฬาของแต่ละประเทศ  เข้าร่วมนําเสนอรายงานผลงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้บรรดาสมาชิก

ได้เสนอตัว หรือรับการคัดเลือกเป็นประเทศเจ้าภาพร่วมกับสมาคม หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพปีละ 1 คร้ัง  คร้ังหน้าประเทศ

จีนรับเป็นเจ้าภาพ  เวทีดังกล่าวจัดขึ้นมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว 

สืบพงค์  จินดาพล 

สาระสําคัญการนําเสนองานวิจัยในเวทีนานาชาติ 
 

http://www.nstru.ac.th/
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บก.มหาชัยสาร  ผศ.ดร บํารุง ศรีนวลปาน 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ  จุลทับ,     นางณัชฌา  นนทโชติ 

พิสูจน์อักษร  อัดสําเนา  นายก้องภพ ปรีชาชาญ 

หากท่านต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ หน่วยงานที่ท่านสังกัด  

หรือบทความด ีๆ  ฝากได้ท่ีส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ โทรสาร 075 392039 Email pr_nstru@hotmail.com 

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคําคมจาก คําคมโดยท่าน ว.วชิรเมธี  “ผู้ทรงธรรมน่ันแหละ คือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีน่ัน

แหละ คือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละ คือมหาเศรษฐี”   สวัสดีค่ะ 

 นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตร ์ แขนงการประชาสัมพันธ ์ ชั้นปีที่ 4 ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา  “กลยุทธ์การ

ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช”  ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม นี้ เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะ

วิทยาการจัดการ งานนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ด้วยตนเอง อาจารย์ท่านใดประสงค์จะ

นํานักศึกษาเข้าร่วมฟัง สํารองที่นั่งได้ที่ ผศ.ดร. บํารุง  ศรีนวลปาน  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสัมมนา โทรศัพท์ 088 – 8218401 

     ยังไม่จบเร่ือง “กีฬา” วกมาที่การแข่งขันกีฬาภายในฯ “สังคมมนุษย์เกมส์” ที่งวด 

    เข้ามาทุกขณะ วันนี้มีผลการแข่งขันมารายงานให้ทราบเป็นการเกาะติดสถานการณ์ ใครแพ้ 

    ใคร ใครชนะใคร ไปดูกันวอลเล่ย์บอลชายหาด“ชาย” อันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์  อันดับที่ 2  

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ อันดับที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ  วอลเล่ย์บอล 

    ชายหาด “หญิง”  อันดับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 2 คณะครุศาสตร์   

    อันดับที่ 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  บาสเกตบอล “ชาย” อันดับที่ 1 คณะครุ 

    ศาสตร์  อันดับที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 3 คณะเทคโนโลยี 

    อุตสาหกรรม บาสเกตบอล “หญิง” อันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์  อันดับที่ 2 คณะ 

    มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จบรายงาน 

    ข่าวในแวดวงกีฬาค่ะ    

แก้วไกร   นายศักรินทร์      ดําจันทร์  นายอามาน  ยูโซ๊ะ  นายธีรยุทธ  แก้วเมฆ  เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไปร่วมสร้างช่ือในครั้งนี้  โดยมี 

ผศ.สุรพล  เรืองรอง  ผศ.อํานวย น้อยผา (อดีตอาจารย์มรภ.นศ.) และคุณธนาวุฒ ิ     เลื่อนธรรม ทําหน้าที่ดูแลอย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง  

“พี่กลม” (นิคเนมของคุณกมล ในวงการเพื่อนซี้ใช้เรียกกัน) ขาเดี้ยงออกขนาดนี ้

ยังจะให้ไปวิ่งอีกเหรอ   เจอเจ้าตัวก็สอบถามหาความจริง  “ได้ข่าวว่าจะไปวิ่งร้อยเมตร 

เหรอจะไหวมั้ยเนี้ยะ” “อ้อ..นั้นเป็นคําสั่งก่อนเกิดอุบัติเหตุ  ตอนนี้อย่าว่าแต่วิ่งเลย.. 

จะเดินยังไม่ค่อยไหวแล้ว..สงสัยต้องขอลาพักยาวละคราวนี้” จริงค่ะ.. 

เราต้องดูแลตัวเองก่อน หายดีแล้วค่อยมาว่ากันต่อเน้อ 

 ยังมีอีกหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในคร้ังนี้ อย่างคุณบุญไว  บุญช่วย   

เจ้าหน้าที่ของเรา ที่มีความสามารถในการวิ่งแบบต้องอาศัยความอึดกับระยะทาง 1000 เมตร    

และมีนักศึกษาอีกหลายคน นายชลิตพล  สวัสดี  นายวัชรพล  เอียดคงนาน  นายศรันย์   

แต่พอเห็นรายช่ืออีกท่าน คุณกมล  บุญเมือง  ที่ได้รับมอบให้ไปวิ่ง 4 × 100 เมตร ผู้เขียนแอบคิดในใจว่าใครนะใจร้ายจัง  

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจําวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554  ตรงกับเดือน 9 วันแรม  11 คํ่า ปี

เถาะ  “นครเกมส์”  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 54 ประจําปี 2554   มีพิธี

เปิดการแข่งขันไปเม่ือวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา  ท่ามกลางการลุ้นระทึกในเร่ืองของฝนฟ้า งานนี้ อบจ.นครศรีธรรมราชเป็น

สปอนเซอร์ใหญ่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนในการแข่งขันด้วยเช่นกัน ประเดิมเหรียญทองแรกไปแล้ว  ด้วยการวิ่ง 100 

เมตร ฝีเท้าของอาจารย์วราเชษฐ ์ พรหมประสิทธิ์  อาจารย์คณะเทคโนฯ  นอกจากนี้ยังมีคุณสุชีรา  พูลสิน หัวหน้าสํานักงานคณะ

วิทยาศาสตร์ฯ อีกท่านที่จะร่วมการแข่งขันวิ่ง 400 และ800 เมตร โอ..ดูจากระยะทางการแข่งขันแล้ว  บอกได้คําเดียวว่าไม่

ธรรมดา  จะแข่งในวันนี้ เวลา 08.00 น.ไม่ทราบว่าทีมงานน้องๆในสํานักงาน ท้ังบ่าวเสกสรร  น้องปัทมา  น้องรัตนา น้องหัสนีย ์ 

จะยกทีมไปเชียร์หัวหน้ากันหรือเปล่า 


